

Để không “rớt” chuẩn nông thôn mới

Đến nay, hầu hết các xã của huyện Hưng Hà đã về đích nông thôn mới (NTM) với những đổi thay tích cực. Song làm thế nào để giữ vững và phát triển các tiêu chí NTM luôn là vấn đề được địa phương quan tâm đặt lên hàng đầu.

KỶ 1: TIẾP NỐI THÀNH CÔNG



Nông dân Hưng Hà tích cực sản xuất nông nghiệp.

Là huyện thuần nông không có nhiều lợi thế để tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ nhưng không vì thế mà phong trào xây dựng NTM ở Hưng Hà bị hạn chế. Với phương châm nắm chắc từng tiêu chí, từng bước đi và với sự nỗ lực không ngừng, thời gian qua phong trào xây dựng NTM ở Hưng Hà đã đạt được những thành công đáng ghi nhận.

Có lợi thế được tỉnh, huyện chọn làm điểm xây dựng mô hình NTM, Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Minh đã phát huy các tiềm năng, lợi thế nỗ lực xây

dựng NTM. Đảng ủy, chính quyền xã đã ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch theo từng lộ trình cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả. Trong quá trình xây dựng NTM, cán bộ, đảng viên luôn là người đi đầu, gương mẫu trong mọi việc. Do đó, nhân dân trong xã luôn phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tập trung cao độ các nguồn lực, công sức, trí tuệ quyết tâm đưa địa phương cán đích NTM. Sự nỗ lực ấy đã được đền đáp xứng đáng khi tháng 7/2013 xã Hồng Minh là một trong những địa phương đầu tiên của huyện Hưng Hà về đích NTM.

Còn tại thôn Nhuệ, xã Chí Hòa, thực hiện xây dựng NTM toàn thôn đã hoàn thành việc đào đắp bờ vùng, bờ thửa, giao thông, thủy lợi nội đồng, xây dựng 10 tuyến giao thông nội đồng với khối lượng đào đắp trên 2.000m³. Bên cạnh đó, địa phương đã bố trí địa điểm thu gom xử lý rác thải, quản lý chặt chẽ nghĩa trang, nâng cấp sân thể thao thôn với diện tích 2.500m² và thực hiện tốt các hoạt động xây dựng NTM. Theo ông Đỗ Gia Doanh, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nhuệ: Ngoài kinh phí tỉnh, huyện hỗ trợ

gần 500 triệu đồng và 195 tấn xi măng, số còn lại chủ yếu là nguồn vốn của địa phương, con em xa quê ủng hộ và nhân dân đóng góp. Chi bộ luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao trong quá trình xây dựng NTM cũng như thực hiện dân chủ trong mọi vấn đề nên nhân dân tích cực ủng hộ. Nhân dân trong thôn đã tự nguyện tháo dỡ công trình, hiến 500m² đất, tháo dỡ 25m² mái bằng kiên cố, 800m² tường bao, nhiều công trình phụ trợ để làm đường giao thông nông thôn, góp phần đưa xã Chí Hòa về đích NTM vào tháng 11/2014.

Với nỗ lực không ngừng, năm 2015 Hưng Hà được công nhận là huyện NTM đầu tiên của tỉnh. Ngay sau khi trở thành huyện đạt chuẩn NTM, Hưng Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương trong huyện tiếp tục đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã đã về đích tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí; đổi mới địa phương chưa về đích cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí. Huyện cũng đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ các xã xây dựng NTM như: hỗ trợ giống lúa mới, giống cây vụ đông; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tập trung, tích tụ ruộng đất sản xuất vụ đông quy mô lớn; hỗ trợ kinh phí mua máy cày... Kết quả xây dựng NTM cũng như hiệu quả thực hiện các giải pháp duy trì và phát triển các tiêu chí đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tổng giá trị sản xuất của huyện năm 2017 đạt trên 13.800 tỷ đồng, gấp 1,46 lần so với năm 2012. Toàn huyện có 4 xã nghề, 51 làng nghề và 6 cụm công nghiệp. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông nghiệp, thủy sản 24,03%; công nghiệp và xây dựng 55,63%; thương mại, dịch vụ 20,34%. Giáo dục tiếp tục duy trì xếp thứ 2/8 huyện, thành phố, 87% trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế được thực hiện hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt trên 32 triệu đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm. Đến nay, toàn huyện đã có 32/33 xã về đích NTM. Thành công nổi tiếp thành công đã góp phần đưa diện mạo nông thôn Hưng Hà ngày càng đổi mới.

THÁI THỤY Tích cực tiêm vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm

Hiện nay, huyện Thái Thụy đang tích cực phối hợp với các xã, thị trấn trong huyện tiến hành tiêm vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2018, bảo đảm cho đàn vật nuôi phát triển tốt.

Từ đầu năm tới nay, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm của huyện Thái Thụy cơ bản ổn định, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, chủ yếu mắc các bệnh thông thường. Có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc tích cực của các ngành, địa phương, sự chủ động của người chăn nuôi trong việc thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, tiêm vắc-xin định kỳ phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm...

Nhằm ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh, lây lan và bảo đảm sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững, huyện Thái Thụy đang tích cực triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2018. Theo kế hoạch, các xã, thị trấn trong huyện đồng loạt tổ chức tiêm vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm từ ngày 15/9 đến ngày 5/10/2018 theo hình thức tiêm cuốn chiếu ở từng thôn; với đàn trâu, bò, chó, mèo có thể tiêm tại các điểm tập trung. Ngoài ra, các địa phương cũng thực hiện tiêm bổ sung hàng tháng cho đàn gia súc, gia cầm nuôi mới, đến tuổi tiêm phòng. Đối tượng vật nuôi tiêm phòng bệnh đợt này gồm: đàn lợn đến tuổi tiêm chủng, đốm đầu; đàn lợn đực, lợn nái, lợn con tiêm phòng bệnh lở mồm

long móng (LMLM), bệnh phó thương hàn, đốm đầu, tụ huyết trùng; đối với đàn trâu, bò tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng, LMLM; với gia cầm tiêm phòng vắc-xin Newcastle, bệnh dịch tả, cúm gia cầm...; đối với chó, mèo tiêm phòng bệnh dại.

Thái Phúc hiện là xã có nhiều trang trại và gia trại chăn nuôi lợn với quy mô lớn. Cùng với các địa phương khác trong huyện, hiện nay xã đã tiếp nhận vắc-xin và tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn. Chị Nguyễn Thị Thủy, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã cho biết: Hiện nay, trên địa bàn xã có 2 trang trại nuôi lợn với quy mô từ 1.000 - 2.000 con và 10 gia trại nuôi từ 50 - 100 con lợn. Do chăn nuôi với quy mô lớn nên việc tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn lợn được các chủ trang trại trên địa bàn xã chủ động thực hiện và làm rất tốt. Vì thế, lực lượng thú y xã chỉ tổ chức tiêm phòng vắc-xin tại các gia trại và một số hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ trên địa bàn. Hiện nay, chúng tôi đang tổ chức tiêm phòng các bệnh dịch tả, tụ huyết trùng, đốm đầu cho đàn lợn đến tuổi tiêm phòng; tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng, LMLM cho đàn trâu, bò. Tỷ lệ đạt 50% tổng đàn gia súc trong xã, phần đầu hoàn thành trong tháng 9 này. Bên cạnh việc tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, lực lượng thú y xã đang tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ nuôi gia cầm trên địa bàn chủ động mua vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia cầm đến tuổi tiêm phòng.

Theo bà Lê Thị Sinh, Phó Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y huyện: Đợt tiêm phòng đại trà này, toàn huyện phần đầu kết quả tiêm phòng các bệnh đốm đầu cho đàn lợn, tiêm phòng bệnh LMLM cho đàn trâu, bò, lợn nái, lợn đực giống đạt từ 90% diện tiêm phòng trở lên; tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng cho trâu, bò, bệnh dại chó, mèo tăng từ 10 - 15% so với năm 2017; tỷ lệ tiêm phòng bệnh LMLM cho đàn gia súc đạt trên 90%. Hiện nay, Trạm đang tích cực cử cán bộ phối hợp, hướng dẫn các địa phương triển khai lịch tiêm chủng và cung ứng, hướng dẫn các địa phương sử dụng các loại vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm vụ thu đông 2018 theo đúng quy định. Tính đến ngày 18/9 đã có 44/48 xã, thị trấn trong huyện tiếp nhận vắc-xin để tổ chức tiêm phòng cho gia súc, gia cầm, gồm: 29.550 liều dịch tả lợn, 16.470 tụ đầu, 12.540 liều phó thương hàn, 10.850 liều LMLM, gần 200 liều bệnh dại...

Để công tác tiêm phòng đạt kết quả tốt, huyện Thái Thụy đang tích cực chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kế hoạch tiêm phòng để nhân dân hiểu rõ lợi ích, tác dụng của việc tiêm phòng, nắm được chủ trương, thời gian và tự giác thực hiện. Đồng thời, phân công cán bộ tăng cường đi cơ sở kiểm tra, đôn đốc việc tiêm phòng bảo đảm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

TRẦN TUẤN

Ông Nguyễn Thanh Tuyền, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà



Đảng bộ và nhân dân huyện Hưng Hà luôn xác định xây dựng NTM là chủ trương đúng và đúng đắn, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Vì vậy, huyện đã chỉ đạo các địa phương trong huyện thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao nhận thức và xác định rõ vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong xây dựng NTM. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng việc phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết, thống nhất. Kịp thời phát hiện, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương. Nhờ đó, thời gian qua huyện Hưng Hà đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và trong xây dựng NTM nói riêng. Đây cũng là động lực để Đảng bộ và nhân dân huyện Hưng Hà tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Ông Vũ Hữu Kỳ, Chủ tịch UBND xã Hồng Minh (Hưng Hà)



Để đạt được kết quả cao trong xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã đã xác định rõ những khó khăn, thuận lợi của địa phương để có quan điểm chỉ đạo đúng và để ra các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, mang tính khả thi cao. Địa phương cũng chú trọng việc phát triển kinh tế phải đi đôi với giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cũng như sự hưởng ứng đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

Ông Trần Hữu Hán, xã Hồng An (Hưng Hà)



Chương trình xây dựng NTM đã làm thay đổi diện mạo nông thôn của chúng tôi. Chúng tôi rất phấn khởi và tự hào khi huyện, xã về đích NTM. Là người dân của địa phương, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện tốt các mục tiêu trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM để địa phương tiếp tục được công nhận chuẩn NTM.

(còn nữa)
MAI THỤY



Cán bộ thú y xã Thụy Dương (Thái Thụy) tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn lợn.

VŨ ĐOÀI

Thu hoạch lúa mùa, trồng cây màu vụ đông

Trong khi nhiều địa phương của huyện Vũ Thư lúa mùa còn uồn cầu, vào máy, chuẩn bị chín thì ở Vũ Đoài nông dân đã thu hoạch được trên 90% diện tích. Thời điểm hiện tại, bà con đang tập trung thu hoạch nốt những diện tích lúa mùa còn lại và bắt tay vào trồng cây màu vụ đông.

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng, người dân Vũ Đoài đang tất bật với máy móc, phương tiện, nhân lực tập trung thu hoạch lúa mùa. Tiếng xích xích của những chiếc máy gặt lúa hòa cùng tiếng nói cười của nông dân càng làm cho không khí thêm rộn rã, hối hả. Vợ chồng ông Vũ Văn Khiêm, thôn 6 đang bê

những bao thóc cuối cùng để chất lên xe, chở về nhà. Ông Khiêm cho biết: Được chính quyền xã và thôn hỗ trợ việc thuê máy móc về gặt lúa nên 1,7 mẫu ruộng của gia đình ông thu hoạch trong vài ngày đã gần xong. Thu xong lúa gia đình sẽ tiến hành làm đất, trồng ngô, tiến độ thu hoạch lúa mùa của xã năm nay nhanh hơn 10 ngày. Tranh thủ thời tiết trời tạnh ráo, mặt ruộng khô nên địa phương đã huy

động 11 máy gặt ngày đêm hoạt động, thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa, giải phóng đất gieo trồng cây màu vụ đông. Chỉ trong 10 ngày, toàn xã đã thu hoạch được trên 90% diện tích lúa, tương đương với gần 260/287ha lúa. Trong đó, thôn 7 có tiến độ thu hoạch nhanh nhất với 95% diện tích lúa. Bình quân 1 sào lúa cho năng suất 1,5 tạ cao hơn so với vụ mùa năm 2017. Tuần thủ sự chỉ đạo của huyện, HTX khuyến cáo xã viên thu hoạch khi lúa chín từ 80% trở lên với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nhằm hạn chế cháy rẫy cuối vụ và bảo đảm quỹ đất gieo trồng cây màu vụ đông.

Hiện nay, bên cạnh việc thu gặt nốt diện tích lúa mùa, nông dân Vũ Đoài đang tập trung làm đất để gieo trồng cây màu vụ đông. Ông Vũ Ngọc Điện, Giám đốc HTXNN xã Vũ Đoài cho biết: Mục tiêu năm nay, tổng diện tích gieo trồng vụ đông trên toàn xã là 130ha. Theo đó, xã sẽ tiếp tục duy trì sản xuất vụ đông theo hướng “cánh đồng mẫu” như: quy vùng trồng bí ngô, bí xanh, khoai tây trên đất sau thu hoạch lúa mùa. Đưa cây ớt xuất khẩu, dưa bao tử vào sản xuất vụ đông trên toàn bộ đất màu để làm tăng giá trị kinh tế.

Để đạt được mục tiêu trên, ngay từ đầu tháng 4, xã đã xây dựng kế hoạch trồng cây màu vụ đông và hợp triển khai đến từng thôn. Theo đó, đối với những cây vụ đông ưa ẩm như bí xanh, khoai lang, khoai tây... phần đầu kết thúc gieo trồng trước ngày 10/10. Cây ngô trồng trên đất hai lúa nhất thiết phải làm bầu từ ngày 25 - 30/9 để ngô trở cờ phun râu trước ngày 25/11; dưa bao tử xuất khẩu và khoai lang thời vụ bắt đầu gieo trồng từ ngày 25/9. Riêng cây khoai tây, xã khuyến cáo nông dân thời vụ trồng tốt nhất từ 20/10 - 10/11. Thời điểm hiện tại, xã đang đôn đốc nông dân tập trung làm đất. HTX kết hợp với các thôn huy động lực lượng chủ động khơi thông dòng chảy trên hệ thống sông trực, sông dẫn, vớt bèo bồng mương máng, tu bổ bờ vùng bờ thửa, khoan vùng tu bổ các cống đã xuống cấp, dự phòng khi có mưa úng xảy ra để chống úng kịp thời. Bên cạnh đó, HTX cũng tích cực mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông

dân về các biện pháp sử dụng giống, thời vụ gieo trồng, kỹ thuật gieo trồng, phương pháp sử dụng phân bón, phòng, trừ sâu bệnh, các tiến bộ về giống mới, kỹ thuật canh tác đối với những cây màu mang giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, xã tổ chức làm thí điểm một thôn để trồng dưa bao tử trên đất hai lúa với sự hỗ trợ 100% giống của HTX, các cây còn lại, nông dân gieo trồng theo đúng chỉ đạo của HTX. Bên cạnh đó, HTX đang tích cực tìm thị trường bao tiêu sản phẩm vụ đông cho nông dân, phần đầu giành vụ đông tháng lợi.

THU TRANG



Vụ mùa năm nay, xã Vũ Đoài huy động 11 máy gặt cùng với bà con nhanh chóng thu hoạch lúa mùa.